

ĐẢNG ỦY - HĐND - UBND - ỦY BAN MTTQ XÃ PHÚ CƯỜNG

Phú Cường, ngày 06 tháng 01 năm 2021

THƯ NGỎ

Ứng hộ, giúp đỡ, hỗ trợ người nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã nhân dịp “Tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2022”

Trong những năm qua, xã Phú Cường luôn quan tâm tới chính sách an sinh xã hội, công tác giảm nghèo, coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng. Được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là sự hưởng ứng, đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài xã công tác giảm nghèo, an sinh xã hội trên địa bàn xã đã đạt nhiều kết quả.

Sự giúp đỡ, ứng hộ nhiệt tình của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong thời gian qua thể hiện truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam “*Tương thân, Tương ái*” chia sẻ cùng cộng đồng. Đảng ủy - HĐND- UBND - Ủy ban MTTQ xã Phú Cường ghi nhận, biểu dương và trân trọng cảm ơn những nghĩa cử cao đẹp, những tấm lòng hảo tâm đã tích cực chung tay giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có công, người già cô đơn, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa...thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, giảm nghèo của xã. Tuy nhiên đến nay toàn xã vẫn còn hơn 187 hộ nghèo, cận nghèo và hơn 160 đối tượng bảo trợ xã hội rất cần sự tiếp tục chung tay giúp đỡ của cộng đồng xã hội.

Xuân Nhâm Dần năm 2022 tới, với mong muốn để người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục được cộng đồng chia sẻ, giúp đỡ vơi bớt khó khăn, bữa cơm ngày Tết thêm phần ấm áp, đón xuân thêm nét tươi vui, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ xã Phú Cường kêu gọi các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài xã hưởng ứng “**Tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2022**”, tích cực tham gia chung sức ứng hộ, giúp đỡ, hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn...trên địa bàn xã với tình cảm và trách nhiệm cao nhất.

Mọi sự ứng hộ bằng tiền và hiện vật xin vui lòng gửi về Ủy ban MTTQ xã Phú Cường - Xóm Na Quýt, xã Phú Cường, huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên, số tài khoản 8505215048525 tại Ngân hàng Agribank Đại Từ, Chủ tài khoản ông Hoàng Văn Khóa Chủ tịch MTTQ xã Phú Cường. . SĐT liên hệ: 0961.521.263 hoặc 0974.330.718.

Rất mong nhận được sự quan tâm ứng hộ của các tổ chức và cá nhân trong và ngoài xã.

Trân trọng cảm ơn./.

PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY, CHỦ TỊCH UBND XÃ



Hoàng Ngọc Bích